



# ĐI QUA VÙNG CỎ NON

Nhạc và lời: TRẦN LONG ẨN

*Moderato*



Đi qua vùng cỏ non, ngô mùa xuân đang đến. Bâng  
(Đi) qua vùng nhà em, không còn em ở đó. Bâng  
(Đi) qua vườn trẻ chơi, ngô bầy chim đang hát. Ta



khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời. Đi  
qua gà cất tiếng gáy trưa quanh đời mình. Hay  
nghe đời vui hơn những nghĩ suy một mình. Đi



qua vùng lá rơi ngô mùa thu đang tới Đường rộng nào em  
em về những nơi bạn bè ta ở đó Còn vượt đèo băng  
thăm người mới quen một lần chưa nói hết Chuyện dài của quê



đi, đóa hồng nào trên tay. Em phải đi đến  
sóng vói biển trời mênh mông. Như chuyện đã viết  
huang hiếu nhiều càng yêu hơn. Như người đứng gác



ơi, dù muộn cũng phải nói với nhau. Những dòng sông đã  
 xong, mà lòng vẫn còn muốn nói thêm. Những giọt nước mắt  
 đêm thắm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi. Những người dân nước



lâu không ra được biển rộng. Là những dòng sông lạc  
 ai lăn qua môi vừa cười. Và những đực mát riêng  
 tôi mang con tim thời đại. Đẹp nhất cuộc sống vì mọi



loài muộn phiền quanh vách núi như gương không người  
 mình đời người ai cũng...  
 người vì đàn em thơ...



sỏi. Đi

...có. Hãy cho nhau tình yêu. Hãy thương



nhau thật nhiều! Đi

...ấy Những bông hoa của hôm



nay. Những bông hoa của ngày mai.

# Sheet Đi qua vùng cỏ non, file .PDF

"1. Đi qua vùng cỏ non, ngõ mùa xuân đang đến"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đi qua vùng cỏ non của tác giả Trần Long Ẩn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Đi qua vùng cỏ non

- Tác giả: Trần Long Ẩn

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1800-di-qua-vung-co-non>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)